

Phụ lục số 02

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI NĂM 2019

I. VỀ NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam hiện không sản xuất kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ công ích.

II. TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP

1. Trách nhiệm bảo vệ môi trường

Trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng công ty luôn quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường, đảm bảo cho sự phát triển bền vững.

Phong trào xây dựng môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp và văn minh đã được đông đảo cán bộ, đảng viên, công nhân viên tại Tổng công ty và các doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty tích cực tham gia với các hoạt động bảo vệ môi trường, vệ sinh nơi làm việc, tổ chức trồng hoa, cây xanh tại trụ sở doanh nghiệp nhằm tạo không gian xanh, sạch, đẹp. Trong xu hướng phát triển kinh tế bền vững gắn liền với việc bảo vệ môi trường, Tổng công ty hướng tới xây dựng mô hình cảng xanh, kho bãi xanh, không gian xanh tại văn phòng Tổng công ty và các đơn vị doanh nghiệp thành viên.

Trong hoạt động đầu tư, Tổng công ty định hướng trong tương lai sẽ đầu tư những con tàu hiện đại, thân thiện với môi trường, đáp ứng với yêu cầu về Công ước phòng chống ô nhiễm môi trường... để đưa vào khai thác thay thế những thế hệ tàu cũ. Các cảng biển đầu tư các trang thiết bị theo hướng sử dụng năng lượng điện thay thế cho sử dụng dầu diesel.

2. Trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng xã hội

Trong năm 2019, Công đoàn và Đoàn thanh niên Tổng công ty đã tích cực tham gia, thực hiện nhiều chương trình, hoạt động có trách nhiệm với cộng đồng xã hội như quyên góp, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn do thiên tai, lũ lụt, ... (*chương trình Mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; chương trình Thắp lửa trái tim tặng quà cho các cháu dị tật bẩm sinh; thăm và tặng quà cho đồng bào nghèo huyện Hà Quảng, Cao Bằng...*); tri ân, dâng hương tới các anh hùng, thương binh, liệt sỹ (*tổ chức thăm và tặng quà các Trung tâm điều dưỡng Thương binh nặng tại các tỉnh Hà Nam và Ninh Bình, tri ân các cựu chiến binh ở Vị Xuyên, Hà Giang, ...*); phối hợp với Viện Huyết học Trung ương tổ chức Ngày hội Hiến máu nhân đạo, ...

3. Thực hiện tốt trách nhiệm với nhà cung cấp

Mặc dù nguồn lực còn hạn hẹp, tình hình sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn, một số doanh nghiệp thành viên kinh doanh vận tải biển của Tổng công ty gặp khó khăn trong việc thanh toán với nhà cung cấp nguyên nhiên vật liệu, tuy nhiên, trong khả năng có thể Tổng công ty luôn cố gắng đảm bảo thực hiện trách nhiệm thanh toán đầy đủ đối với các nhà cung cấp nhằm hợp tác lâu dài và giữ vững chữ tín, xây dựng thương hiệu của Tổng công ty.

4. Trách nhiệm bảo đảm lợi ích và an toàn cho người tiêu dùng

Tổng công ty hoạt động chính trong lĩnh vực hàng hải nên sản phẩm dịch vụ của Tổng công ty là dịch vụ vận chuyển hàng hóa, xếp dỡ hàng hóa, lưu kho lưu bãi hàng hóa. Trong quá trình cung cấp các dịch vụ cho khách hàng, chất lượng dịch vụ cung cấp luôn được Tổng công ty đặt lên hàng đầu. Khách hàng của Tổng công ty luôn được coi trọng, đảm bảo an toàn và được hưởng lợi ích một cách tối đa nhất.

5. Quan hệ tốt với người lao động

Tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam mọi người lao động đều được đối xử văn minh, lịch sự và bình đẳng. Hàng năm, Tổng công ty đều tổ chức Hội nghị người lao động và các cuộc họp với người lao động để đối thoại trực tiếp, giải quyết những đề xuất, kiến nghị của người lao động, tạo môi trường làm việc dân chủ.

Ngoài ra, tổ chức Công đoàn Tổng công ty luôn phát huy hết vai trò, trách nhiệm của tổ chức nhằm bảo vệ mọi quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Hội nghị người lao động được tổ chức toàn thể cán bộ nhân viên theo quy chế dân chủ tại cơ sở.

6. Trách nhiệm đảm bảo lợi ích cho cho cổ đông và người lao động

Mặc dù kết quả hoạt động kinh doanh những năm gần đây đã được cải thiện nhưng hiện tại Tổng công ty vẫn còn rất nhiều khó khăn. Tuy vậy, Lãnh đạo Tổng công ty, tổ chức Công đoàn cùng toàn thể cán bộ nhân viên luôn nỗ lực để nâng cao đời sống, đảm bảo các chế độ, chính sách cho người lao động của Tổng công ty được thực hiện đầy đủ, hợp lý. Tổng công ty cũng quan tâm và có những biện pháp hỗ trợ lương cho người lao động tại các doanh nghiệp thành viên gặp khó khăn nhằm đảm bảo ổn định cuộc sống cho người lao động.

Phụ lục số 03

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2019

I. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Hội đồng thành viên Tổng công ty

Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty, cơ cấu Hội đồng thành viên và các cán bộ chủ chốt của Tổng công ty tại Biểu số 1.

2. Kiểm soát viên Tổng công ty

Ngày 20/5/2019, Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 967/QĐ-BGTVT về việc giải quyết cho ông Đỗ Tiến Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp Bộ Giao thông vận tải được thôi việc kể từ ngày 01/6/2019.

3. Thù lao và lợi ích của Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Ban Điều hành Tổng công ty

- Chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc thực hiện theo Thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ về quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

+ Quỹ tiền lương người quản lý doanh nghiệp (11 người): 3.843 triệu đồng.

+ Quỹ thù lao thực hiện của 01 Kiểm soát viên không chuyên trách: 71 triệu đồng.

- Báo cáo quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người quản lý Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại Biểu số 2, Biểu số 3.

4. Về quản lý rủi ro

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam là doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực vận tải biển, khai thác cảng biển và dịch vụ hàng hải nên tiềm ẩn nhiều rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như việc thực hiện các mục tiêu của Tổng công ty. Để giảm thiểu những sự cố, nguy cơ có thể xảy ra, hằng năm, căn cứ mục tiêu chiến lược đã đề ra, Tổng công ty đã xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện công tác quản trị rủi ro căn cứ trên các quy chế, quy định cụ thể, bao gồm: (i) Quy chế Quản trị rủi ro quy định rõ về cơ cấu tổ chức, quyền hạn và trách nhiệm quản lý rủi ro của Hội đồng thành viên, Ban Điều hành và các bộ phận có liên quan; (ii) Khung quy trình quản trị rủi ro để xây dựng Chiến lược quản trị rủi ro; (iii) Chính sách quản trị rủi ro quy định về các biện pháp, quy trình, kế hoạch thực hiện công tác quản trị rủi ro trong các hoạt động của Tổng công ty; (iv) Bộ tiêu chí để nhận diện rủi ro với 07 phương pháp nhận diện và 10 kỹ thuật đánh giá rủi ro; (v) Quy trình quản trị rủi ro với 06 bước và 04 phương án xử lý rủi ro; (vi) Quy trình đánh giá và lưu trữ hồ sơ.

Biểu số 01

THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh		Phân loại thành viên	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản trị đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác					
I HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN									
1	Lê Anh Sơn	1971	Chủ tịch HĐTV			<ul style="list-style-type: none"> - Thạc sỹ Tài chính, tiền tệ, ngân hàng - Cử nhân Kinh tế và Quản trị tài chính - Cử nhân CN & Thẩm định dự án 		<ul style="list-style-type: none"> - Phó Trưởng Ban Quản lý các DN có vốn góp của Tổng công ty - Giám đốc Công ty Tư vấn Hàng hải - Trưởng Ban Tài chính Tổng công ty - Phó TGD Tổng Công ty HHVN - Thành viên HĐTV, TGD Tổng Công ty HHVN 	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ của Chủ tịch HĐTV Tổng công ty - Tổ chức thực hiện các quyền hạn, nhiệm vụ của HĐTV theo Điều lệ Tổng công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật. - Chi đạo toàn diện các mặt hoạt động của HĐTV Tổng công ty - Phụ trách phân công giải quyết các nhiệm vụ thường xuyên của HĐTV, quyết định chương trình kế hoạch hành động của HĐTV - Trực tiếp phụ trách theo dõi, chi đạo các vấn đề liên quan đến công tác nhân sự; tài chính; chiến lược, kế hoạch, đầu tư phát triển và kế hoạch sản xuất kinh doanh của TCT; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. - Thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ của trưởng, phó ban, tiểu ban, hội đồng, tổ được quy định cụ thể tại các quyết định thành lập
2	Nguyễn Cảnh Tỉnh	1975	Thành viên HĐTV kiêm Q. TGD			<ul style="list-style-type: none"> - CN. Kinh tế - Ths. Kinh tế 		<ul style="list-style-type: none"> - KTT Chi nhánh Công ty TM lâm sản Hà Nội tại Bắc Ninh - KTT Cục Kiểm lâm - KTT Tổng cục Lâm nghiệp 	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ của thành viên HĐTV Tổng công ty - Thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ của Tổng giám đốc Tổng công ty - Thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ của trưởng, phó ban, tiểu ban, hội đồng, tổ được quy định cụ thể

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh		Phân loại thành viên	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản trị đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác					
								<ul style="list-style-type: none"> - Bộ NN&PTNT - Phó trưởng Ban Tài chính, Trưởng Ban Tài chính, Trưởng Ban TC&QLVG Tổng công ty. - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cảng Vinalines Đình Vũ - Thành viên HĐQT Công ty CP Cảng Hải Phòng - PTGD Tổng công ty HHVN 	<ul style="list-style-type: none"> thể tại các quyết định thành lập - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch HĐQT phân công
3	Nguyễn Đình Chung	1965	Thành viên chuyên trách HĐQT			<ul style="list-style-type: none"> - KS. Kinh tế vận tải biển - Ths. Kinh tế - TS. Kỹ thuật 		<ul style="list-style-type: none"> - PGĐ XN Vận tải và Đại lý Hàng hải thuộc Trung tâm Đào tạo nâng cao nghiệp vụ Hàng hải, cục HHVN. - Chủ tịch HĐQT các Công ty: TNHH Vận tải Duyên Hải; Vận tải Duyên hải Phú thọ - Giám đốc Công ty: Sản xuất và Thương mại Duyên Hải; Vận tải đường bộ Duyên Hải - Chủ tịch Công ty CP Chế biến tinh bột hàng hóa đường bộ Hải Phòng - Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải hàng hóa đường bộ HP - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Vận tải đa phương thức Duyên Hải 	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ của thành viên HĐQT Tổng công ty - Trực tiếp phụ trách theo dõi, hoặc tăng cường chỉ đạo các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh khai thác cảng biển và dịch vụ hàng hải, logistics, tái cơ cấu các cảng liên doanh. - Thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ của trưởng, phó ban, tiểu ban, hội đồng, tổ được quy định cụ thể tại các quyết định thành lập - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch HĐQT phân công

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh		Phân loại thành viên	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản trị đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác					
4	Đỗ Tiến Đức	1971	Thành viên chuyên trách HDTV	- Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam		- CN. Luật - KS. Công nghệ thông tin		Phó Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông - Bộ Giao thông vận tải	- Thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ của thành viên HĐQT Tổng công ty - Trực tiếp phụ trách theo dõi, hoặc tăng cường chỉ đạo các vấn đề liên quan: Quy định, quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty, tái cơ cấu về tổ chức, bộ máy quản lý, quản trị doanh nghiệp; Kiểm tra giám sát, Kiểm soát nội bộ; Pháp chế hàng hải; Công nghệ thông tin. - Thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ của trưởng, phó ban, tiểu ban, hội đồng, tổ được quy định cụ thể tại các quyết định thành lập - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch HĐQT phân công
5	Đỗ Hùng Dương	1968	Thành viên chuyên trách HDTV			- Kỹ sư Điều khiển tàu biển		- Phó giám đốc, Trưởng Phòng Thuyền viên Công ty Vận tải biển Vinalines - Phó Giám đốc Công ty Vận tải biển Vinalines - Trưởng Ban Quản lý thuyền viên và tàu biển Tổng công Hàng hải Việt Nam - Phó giám đốc phụ trách Công ty Vận tải biển Vinalines. - Thành viên chuyên trách HDTV TCT.	- Thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ của thành viên HĐQT Tổng công ty - Trực tiếp phụ trách theo dõi, hoặc tăng cường chỉ đạo các vấn đề liên quan hoạt động kinh doanh khai thác Vận tải biển, đầu tư xây dựng cơ bản. - Thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ của trưởng, phó ban, tiểu ban, hội đồng, tổ được quy định cụ thể tại các quyết định thành lập - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch HĐQT phân công
II	TỔNG GIÁM ĐỐC								

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh		Phân loại thành viên	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản trị đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác					
1	Nguyễn Cảnh Tinh	1975	Thành viên HĐQT kiêm Q. TGD			- CN. Kinh tế - Ths. Kinh tế		- KTT Chi nhánh Công ty TM lâm sản Hà Nội tại Bắc Ninh - KTT Cục Kiểm lâm - KTT Tổng cục Lâm nghiệp - Bộ NN&PTNT - Phó trưởng Ban Tài chính, Trưởng Ban Tài chính, Trưởng Ban TC&QLVG Tổng công ty. - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cảng Vinalines Đình Vũ - Thành viên HĐQT Công ty CP Cảng Hải Phòng - PTGD Tổng công ty HHVN	- Thực hiện hoạt động điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty - Thực hiện các quyền hạn, nhiệm vụ của Tổng giám đốc theo Điều lệ Tổng công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật hiện hành
III PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC									
1	Nguyễn Văn Hạnh	1960	PTGD	- Chủ tịch HĐQT Vinalines Logistics VN - Chủ tịch HĐQT Cảng Nghệ Tĩnh		- KS. Kinh tế vận tải biển - CN. Quản trị kinh doanh		- PGĐ, GD Công ty VTB Văn Lang - Giám đốc Công ty VTB Vinalines - Người đại diện phần vốn của Vinalines kiêm Chủ tịch HĐQT Cty CP Cảng Cần Thơ. - Người đại diện phần vốn của Vinalines kiêm Chủ tịch HĐQT Cty CP Cảng Nghệ Tĩnh. - Người đại diện phần vốn	- Phụ trách về lĩnh vực quản lý, khai thác hệ thống cảng và dịch vụ hàng hải - Đã nghỉ hưu 01/4/2020

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh		Phân loại thành viên	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản trị đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác					
								của Vinalines kiêm Chủ tịch HĐQT Cty CP Vinalines Logistics.	
2	Bùi Việt Hoài	1961	PTGD	- Chủ tịch HĐQT Công ty Vosco		- KS. Kinh tế vận tải biển		- PTGD Công ty CP VTB Việt Nam - Phó chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty CP VTB Việt Nam - GD Công ty VTB Vinalines	- Phụ trách về lĩnh vực vận tải biển. - Giúp việc Q. Tổng giám đốc trong lĩnh vực nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách liên quan đến đầu tư phát triển đội tàu của Tổng công ty
4	Trương Việt Đông	1979	PTGD			- ThS. Tài chính - CN. Tài chính tín dụng - Cử nhân Luật		- Kiểm soát viên chuyên trách Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam - Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính, trực tiếp làm Kiểm soát viên chuyên trách Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), kiêm nhiệm Kiểm soát viên Tổng công ty Đầu tư phát triển và QLDA hạ tầng giao thông Cửu Long	- Phụ trách công tác nội chính. - Chủ trì, trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực hoạt động: Công tác pháp chế - pháp luật; Công tác giải quyết các tranh chấp và tham gia tố tụng hoặc các vụ việc khác có liên quan đến pháp lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và các doanh nghiệp thành viên; Khoa học và công nghệ; công tác sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; công tác phòng cháy chữa cháy tại tòa nhà Ocean Park; Công tác y tế, quân sự, công tác phòng cháy chữa cháy của Tổng công ty;
5	Phạm Anh Tuấn	1973	PTGD	- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cảng Vinalines Đình Vũ - Chủ tịch HĐQT Công ty		- Kỹ sư xây dựng công trình biển - dầu khí		- Giám đốc văn phòng các dự án phía Nam (Công ty Tư vấn xây dựng Đường thủy). - Trưởng Ban Đầu tư Vinalines.	- Phụ trách công tác đầu tư - Chủ trì, trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực hoạt động: công tác đầu tư tài sản, dự án, vốn, đầu tư tài chính của Tổng công ty; quản lý phần vốn góp của Tổng công ty tại các doanh nghiệp có vốn góp; Chủ trì thẩm định chủ trương đầu tư, dự án đầu tư (tài sản, công trình, hạ tầng), phương án liên doanh và liên kết của Tổng công ty và các doanh nghiệp thành viên; Quản lý,

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh		Phân loại thành viên	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản trị đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác					
				TNHH MTV Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cảng Quy Nhơn - Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn					giám sát và thực hiện việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản của Tổng công ty và các doanh nghiệp thành viên; Quyết toán dự án đầu tư xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong.
6	Lê Quang Trung	1970	PTGD	- Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Cảng Cái Lân - Chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển Hàng hải - Phó Chủ tịch HĐQT CT TNHH Cảng Container		- Tiến sỹ Kinh tế, - Thạc sỹ Quản lý Kinh tế - Kỹ sư Điều khiển tàu biển - Cử nhân Kinh tế	- Trưởng Ban Quản lý và Phát triển dịch vụ logistics Vinalines - Trưởng Ban Thị trường và Hợp tác quốc tế (sau đổi tên là Ban Thị trường Kế hoạch) Vinalines. - Trưởng Ban Thị trường Kế hoạch Vinalines. - Người đại diện phần vốn của Vinalines kiêm Thành viên HĐQT Cty TNHH Cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT)	- Phụ trách công tác thị trường - Chủ trì, trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực hoạt động: công tác về phát triển thị trường, công tác kinh tế đối ngoại, quan hệ quốc tế; công tác đóng mới tàu biển; Việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của Tổng công ty ở nước ngoài; công tác quản lý hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của Tổng công ty ở nước ngoài; Xây dựng và phát triển thương hiệu, hoạt động truyền thông của Tổng công ty; Xúc tiến hợp tác, đầu tư, liên doanh, liên kết ở trong nước và nước ngoài; Công tác tái cơ cấu SXKD đối với 4 cảng liên doanh. - Tháng 4/2020: được phân công thêm phụ trách lĩnh vực quản lý, khai thác hệ thống cảng biển	

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh		Phân loại thành viên	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản trị đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác					
				Quốc tế Cải Lân - Thành viên HĐTV SPPSA					

Biểu số 02

TIỀN LƯƠNG, THỦ LAO, TIỀN THƯỞNG CỦA VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

STT	Họ và tên	Chức danh	HS lương cơ sở	Mức lương cơ bản theo ND số 51/ND-GP (triệu đồng)	Số tháng	Tổng tiền lương (triệu đồng)
1	Lê Anh Sơn	Chủ tịch HĐQT	8,2	33	12	440
2	Nguyễn Cảnh Tĩnh	Thành viên HĐQT; Q. Tổng giám đốc	7,85	32	12	419
3	Đỗ Tiến Đức	Thành viên HĐQT chuyên trách	7,66	29	12	355
4	Nguyễn Đình Chung	Thành viên HĐQT chuyên trách	7,66	29	12	355
5	Đỗ Hùng Dương	Thành viên HĐQT chuyên trách	7,33	29	12	351
6	Bùi Việt Hoài	Phó Tổng Giám đốc	7,66	29	12	358
7	Nguyễn Văn Hạnh	Phó Tổng Giám đốc	7,66	29	12	370
8	Trương Việt Đông	Phó Tổng Giám đốc	7,66	29	12	357
9	Lê Quang Trung	Phó Tổng Giám đốc	7,33	29	12	354
10	Phạm Anh Tuấn	Phó Tổng Giám đốc	7,33	29	12	346
11	Lương Đình Minh	Kế toán trưởng	7,00	29	6	138
	Cộng					3.843

Biểu số 03**THÙ LAO CỦA KIỂM SOÁT VIÊN KHÔNG CHUYÊN TRÁCH**

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ hưởng trên mức lương cơ bản	Mức lương cơ bản (triệu đồng)	Số tháng	Thành tiền (triệu đồng)	Ghi chú
1	Đỗ Đức Tiến	Kiểm soát viên không chuyên trách	20%	29.56	12	71	Chờ văn bản hướng dẫn của UBQLVNN nên tạm tính đủ 12 tháng
	Cộng				12	71	

II. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

Biểu số 04:

CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

TT	Số văn bản	Ngày ban hành	Nội dung (nếu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	1323/QĐ-TTg	09/10/2019	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư các bến cảng container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng
2	1208/QĐ-BGTVT	26/6/2019	Quyết định giải thể Ban Chỉ đạo tổ chức thực hiện Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
3	148/QĐ-UBQLV	06/11/2018	Ban hành Quy chế trích lập, quản lý quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng, đối với Trưởng Ban Kiểm soát, kiểm soát viên tại các công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do UBQLVNN tại doanh nghiệp làm đại diện chủ sở hữu
4	151/QĐ-UBQLV	16/5/2019	Phê duyệt Kế hoạch giám sát tài chính năm 2019
5	4466/BGTVT-KHĐT	15/5/2019	Hoàn chỉnh Đề án di dời Bến cảng Hoàng Diệu thuộc Cảng biển Hải Phòng
6	137/QĐ-UBQLV	09/5/2019	Phê duyệt Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2019 của Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
7	70/QĐ-UBQLV	15/3/2019	Ban hành Chương trình hành động của UBQLVNN tại doanh nghiệp thực hiện NQ số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 2019
8	71/QĐ-UBQLV	15/3/2019	Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động của UBQLVNN tại doanh nghiệp thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn

TT	Số văn bản	Ngày ban hành	Nội dung (nếu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
			nhà nước

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên Tổng công ty

Trong năm 2019, Hội đồng thành viên Tổng công ty đã tổ chức 22 phiên họp toàn thể, bao gồm: tháng 01 tổ chức 02 cuộc họp, tháng 3 tổ chức 02 cuộc họp, tháng 4 tổ chức 02 cuộc họp, tháng 5 tổ chức 04 cuộc họp, tháng 6 tổ chức 03 cuộc họp, tháng 7 tổ chức 03 cuộc họp, tháng 8 tổ chức 01 cuộc họp, tháng 9 tổ chức 01 cuộc họp, tháng 10 tổ chức 01 cuộc họp, tháng 12 tổ chức 03 cuộc họp. Ngoài ra, Hội đồng thành viên và Ban Điều hành cũng tổ chức những buổi làm việc với các doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty.

Biểu số 05

THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Stt	Thành viên Hội đồng thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
1	Ông Lê Anh Sơn	Chủ tịch HĐQT	22/22	0		100%
2	Ông Nguyễn Cảnh Tỉnh	Thành viên HĐQT, Q. TGD	18/22	04	Đi công tác	81,8%
3	Ông Nguyễn Đình Chung	Thành viên chuyên trách HĐQT	19/22	03	01: Đi công tác 02: Nghỉ phép	86,4%
4	Ông Đỗ Tiến Đức	Thành viên chuyên trách HĐQT	21/22	01	Đi công tác	95,5%
5	Ông Đỗ Hùng Dương	Thành viên chuyên trách HĐQT	21/22	01	Đi công tác	95,5%

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng thành viên đối với Tổng giám đốc

Hội đồng thành viên Tổng công ty thực hiện công tác giám sát đối với Tổng giám đốc, Ban Điều hành Tổng công ty thông qua mọi hoạt động kinh doanh hàng ngày như xem xét, phê duyệt các Tờ trình của Ban Điều hành Tổng công ty, chỉ

đạo/xử lý tại báo cáo của công ty con do Công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ và Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các doanh nghiệp có vốn góp,... Hội đồng thành viên Tổng công ty xây dựng, thực hiện các chương trình kiểm tra, giám sát thông qua Ban Kiểm tra - Kiểm soát nội bộ Tổng công ty. Ngày 22/01/2020, Hội đồng thành viên Tổng công ty đã phê duyệt Kế hoạch kiểm toán nội bộ, kiểm tra, giám sát năm 2020 (Quyết định số 22/QĐ-HHVN) đối với Văn phòng Công ty mẹ - Tổng công ty (thẩm định Báo cáo tài chính), các doanh nghiệp phụ thuộc, doanh nghiệp do Tổng công ty nắm giữ 100% vốn điều lệ và Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các doanh nghiệp có vốn góp với những nội dung: kiểm toán nội bộ/kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư; việc tuân thủ quy định của pháp luật, nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên; hệ thống kiểm soát nội bộ; việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí và phòng chống tham nhũng;... giám sát gián tiếp đối với kiểm soát viên do Tổng công ty bổ nhiệm và cử kiểm soát tại doanh nghiệp cũng như các nội dung/chương trình/nhiệm vụ đột xuất do Hội đồng thành viên Tổng công ty giao.

3. Các Nghị quyết hoặc Quyết định của Hội đồng thành viên

TT	Số văn bản	Ngày ban hành	Nội dung
1	24/NQ-HHVN	05/01/2019	Xin dừng thoái vốn của Công ty CP Cảng Sài Gòn tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển đô thị Ngọc Viễn Đông
2	34/NQ-HHVN	07/01/2019	Điều chỉnh Phương án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức giai đoạn 2 của Công ty CP Cảng Cam Ranh
3	67/NQ-HHVN	10/01/2019	Phê duyệt Danh mục hàng hóa, dịch vụ tàu biển áp dụng hình thức mua sắm tập trung cho các đội tàu thuộc TCT HHVN
4	36/QĐ-HHVN	31/01/2019	Quyết định về Kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư Dự án ĐTXD cảng tổng hợp Vinalines Hậu Giang đã được kiểm toán
5	227/NQ-HHVN	01/02/2019	Phê duyệt ngân sách năm 2019 của Công ty TNHH Cảng quốc tế Cái Mép
6	265/NQ-HHVN	15/02/2019	Chương trình hành động năm 2019 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
7	296/NQ-HHVN	22/02/2019	Chủ trương đầu tư vốn của Tổng công ty tại Công ty TNHH Vận tải hàng công nghệ cao
8	321/NQ-HHVN	26/02/2019	Chủ trương mua sắm, lắp đặt hệ thống camera và thiết bị công nghệ thông tin tại khi CFS Chi nhánh Cảng Tân Vũ - Cảng Hải Phòng
9	358/NQ-HHVN	1/3/2019	Dự án bán tàu Vận Lý của Công ty TNHH MTV Vận tải Biển Đông

TT	Số văn bản	Ngày ban hành	Nội dung
10	359/NQ-HHVN	1/3/2019	Xử lý 02 máy tàu 47.500 DWT
11	434/NQ-HHVN	13/03/2019	Phương án xử lý đối với cơ sở nhà, đất tại ICD Gia Lâm, Hà Nội của Công ty CP Phát triển Hàng hải
12	60/QĐ-HHVN	14/3/2019	Quyết định về Kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư Dự án ĐTXD cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong (giai đoạn khởi động) đã được kiểm toán
13	472/NQ-HHVN	19/03/2019	Chủ trương đầu tư mua kho hàng tổng hợp số 7 tại Chi nhánh Cảng Cái Cui, Công ty CP Cảng Cần Thơ
14	544/NQ-HHVN	28/03/2019	Dự án bán tàu Viễn Đông 5 của Công ty CP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam
15	565/NQ-HHVN	1/4/2019	Ngân sách năm 2019 của Công ty TNHH liên doanh quốc tế Cảng Sài Gòn - SSA
16	604/NQ-HHVN	3/4/2019	Phương án thành lập Trung tâm sửa chữa Cảng Hải Phòng
17	621/NQ-HHVN	4/4/2019	Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
18	627/NQ-HHVN	5/4/2019	Quy chế tiền lương và Quy chế tuyển dụng lao động của Công ty CP Cảng VNL Đình Vũ
19	622/NQ-HHVN	5/4/2019	Phân cấp/ủy quyền phê duyệt Dự án thanh lý, nhượng bán tàu và Quyết định bán tàu của Công ty TNHH MTV Vận tải Biển Đông
20	868/NQ-HHVN	24/04/2019	Hợp tác kinh doanh và góp vốn thành lập pháp nhân mới để đầu tư các dự án tại TP HCM của Công ty CP Phát triển Hàng hải
21	883/NQ-HHVN	26/04/2019	Bản giao mặt bằng Cảng Hoàng Diệu trong chỉ giới thu hồi đất để xây dựng cầu Hoàng Văn Thụ
22	943/NQ-HHVN	6/5/2019	Gia hạn khoản vay với cổ đông PSA Vietnam tại hợp đồng tài trợ dự án ký ngày 11/3/2014 của Cảng SP-PSA
23	982/NQ-HHVN	8/5/2019	Tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH NYK Auto Logistics Việt Nam
24	1000/NQ-HHVN	10/5/2019	Định hướng sắp xếp một số doanh nghiệp dịch vụ hàng hải của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

TT	Số văn bản	Ngày ban hành	Nội dung
25	1089/NQ-HHVN	23/05/2019	Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty CP Cảng Vinalines Đình Vũ từ 200 tỷ đồng lên 248 tỷ đồng
26	1280/NQ-HHVN	13/06/2019	Ban hành định mức tiêu thụ nhiên liệu, dầu nhờn năm 2019
27	1331/NQ-HHVN	18/06/2019	Điều chỉnh phương án bán 1.325 vỏ container 20' của Công ty TNHH MTV Vận tải Biển Đông
28	1329/NQ-HHVN	18/06/2019	Chủ trương đầu tư 03 xe nâng 30T cho Chi nhánh Công ty CP Cảng Sài Gòn - Cảng Tân Thuận
29	1435/NQ-HHVN	26/06/2019	Phương án chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của Vimadeco tại Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines
30	1456/NQ-HHVN	27/06/2019	Chủ trương bán thanh lý 615 vỏ container 20' của Công ty VTB Vinalines
31	1502/NQ-HHVN	5/7/2019	Chủ trương đầu tư 01 xe ô tô 7 chỗ của Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình Hàng hải
32	1533/NQ-HHVN	9/7/2019	Tầm nhìn - Sứ mệnh - Triết lý kinh doanh - Giá trị cốt lõi của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - Công ty cổ phần
33	1551/NQ-HHVN	11/7/2019	Phê duyệt phương án thanh lý tổng đoạn đặt ky tàu 47.500 DWT (HB02, HB03) và tàu 22.500 DWT (BV12) của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
34	1606/NQ-HHVN	17/07/2019	Ban hành định mức tiêu thụ nhiên liệu, dầu nhờn năm 2019 cho đội tàu của Công ty TNHH MTV Vận tải Biển Đông
35	1635/NQ-HHVN	22/07/2019	Xử lý khoản nợ của Cảng Cần Thơ tại Vietinbank
36	1678/NQ-HHVN	25/07/2019	Quy hoạch và chủ trương đầu tư xây dựng cụm cảng, tổng kho xăng dầu và khí hóa lỏng tại Lạch Huyện
37	1710/NQ-HHVN	29/07/2019	Phương án tổ chức lại hoạt động Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước
38	1708/NQ-HHVN	29/07/2019	Chủ trương đầu tư 370 vỏ container loại 40 HC của Công ty VTB Vinalines
39	1761/NQ-HHVN	2/8/2019	Đầu tư xây dựng tuyến đường sau bến 3,4 Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng
40	1809/NQ-HHVN	5/8/2019	Vitranschart phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán

TT	Số văn bản	Ngày ban hành	Nội dung
			đổi một phần nợ với Công ty TNHH Mua bán nợ VN
41	1861/NQ-HHVN	13/08/2019	Công ty CP Cảng Sài Gòn dừng thoái vốn tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị Ngọc Viễn Đông
42	1876/NQ-HHVN	15/08/2019	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu soát xét Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho giai đoạn từ 01/01/2019 đến 30/6/2019 và Kiểm toán Báo cáo tài chính theo quy định về cổ phần hóa cho giai đoạn từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm chính thức chuyển sang công ty cổ phần của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
43	1939/NQ-HHVN	23/08/2019	Chủ trương cho thuê mái nhà kho để lắp đặt hệ thống điện mặt trời của Công ty CP Cảng Cần Thơ
44	1975/NQ-HHVN	28/08/2019	Lựa chọn Phương án thiết bị phục vụ khai thác bến số 1 thuộc dự án ĐTXD cảng Vinalines Đình Vũ
45	2024/NQ-HHVN	4/9/2019	Chủ trương đầu tư một số Dự án đầu tư và bổ sung vào Kế hoạch đầu tư năm 2019 của Cảng Quy Nhơn
46	2012/NQ-HHVN	4/9/2019	Phương án sắp xếp các đơn vị VCSC, Chi nhánh Vinalines Hồ Chí Minh và Trung tâm Vtal
47	2081/NQ-HHVN	13/09/2019	Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu bãi sau cầu cảng số 4,5 bến cảng Tiên Sa
48	2093/NQ-HHVN	16/09/2019	Phê duyệt Phương án thoái toàn bộ phần vốn của TCT tại Công ty CP Hợp tác lao động với nước ngoài
49	2106/NQ-HHVN	17/09/2019	Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Kho hàng CFS số 2 Cảng Tiên Sa
50	2151/NQ-HHVN	23/09/2019	Dự án bán tàu Transco Star của Công ty CP Dịch vụ vận tải và Thương mại
51	2188/NQ-HHVN	26/09/2019	Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2019 của Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
52	2186/NQ-HHVN	26/09/2019	Dự án bán tàu Vĩnh Hưng của Công ty CP Vận tải biển Việt Nam

TT	Số văn bản	Ngày ban hành	Nội dung
53	2212/NQ-HHVN	27/09/2019	Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm dịch vụ Logistics tại Hòa Vang, TP Đà Nẵng
54	2211/NQ-HHVN	27/09/2019	Xây dựng phương án sắp xếp lại, xử lý đối với cơ sở nhà, đất tại ICD Gia Lâm, Hà Nội của Công ty CP Phát triển Hàng hải
55	2201/NQ-HHVN	27/09/2019	Dự án đầu tư 03 xe nâng 30T tại Chi nhánh Công ty CP Cảng Sài Gòn - Cảng Tân Thuận
56	2200/NQ-HHVN	27/09/2019	Điều chỉnh Phương án thanh lý tổng đoạn đặt ky tàu 47.500 DWT (HB02, HB03) và tàu 22.500 DWT (BV12) của TCT HHVN
57	2304/NQ-HHVN	11/10/2019	Chủ trương thuê bãi để lắp đặt silo của Công ty CP Cảng Cần Thơ
58	2456/NQ-HHVN	4/11/2019	Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty Vận tải biển container Vinalines
59	2454/NQ-HHVN	4/11/2019	Chủ trương thoái vốn đầu tư của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông
60	2554/NQ-HHVN	12/11/2019	Chủ trương lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 mở rộng cảng và thực hiện bước chuẩn bị đầu tư dự án đầu tư xây dựng nâng cấp bến số 1 - Cảng Quy Nhơn
61	2567/NQ-HHVN	14/11/2019	Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng nâng cao năng lực khai thác cầu cảng Ba Ngòi
62	2784/NQ-HHVN	3/12/2019	Bổ sung ngành nghề kinh doanh mặt hàng than của Công ty Vận tải biển Container Vinalines
63	2982/NQ-HHVN	26/12/2019	Dự án bán tàu Vạn Hưng của Công ty TNHH MTV Vận tải Biển Đông
64	3027/NQ-HHVN	31/12/2019	Phê duyệt dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của TCT HHVN

II. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN

1. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên

Ngày 31/5/2019, Kiểm soát viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam có Báo cáo đánh giá tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động năm 2018 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Liên quan đến Ông Đỗ Đức Tiến - Kiểm soát viên kiêm nhiệm của Tổng công ty: ngày 20/5/2019, Bộ Giao thông vận tải có Quyết định số 967/QĐ-BGTVT về việc giải quyết cho ông Đỗ Đức Tiến được thôi việc kể từ ngày 01/6/2019; ngày 28/7/2019, ông Đỗ Đức Tiến có đơn gửi Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về việc xin thôi là Kiểm soát viên của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Do chưa có người thay thế nên trên danh nghĩa ông Đỗ Đức Tiến tiếp tục giữ chức vụ Kiểm soát viên của Tổng công ty. Tuy nhiên, gần đây Kiểm soát viên báo cáo do sức khỏe không đảm bảo nên không tham gia các cuộc họp của Hội đồng thành viên và các hoạt động của Kiểm soát viên Tổng công ty.

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên theo Biểu số 7

Biểu số 07:

THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA KIỂM SOÁT VIÊN

(Chỉ nêu tóm tắt các báo cáo quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Số văn bản	Ngày văn bản	Nội dung
1	Góp ý qua email	31/5/2019	Báo cáo đánh giá tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động năm 2018
2	Góp ý qua email	01/10/2019	Thực hiện yêu cầu của UBQLVNN tại Văn bản số 1318/UBQLV-TH ngày 11/9/2019 về việc giám sát tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2019
3	Góp ý qua email	27/11/2019	Góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại
4	Góp ý qua email	03/2/2020	Góp ý Quy chế hoạt động của BKS, KSV
5	Góp ý qua email	28/2/2020	Góp ý Dự thảo Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập
6	Góp ý qua email	12/6/2020	Ý kiến góp ý của Kiểm soát viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đối với Dự thảo Nghị định của Chính phủ về quản lý thuế đối với các giao dịch liên kết của doanh nghiệp có quan hệ liên kết

IV. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

Danh sách, thông tin về giao dịch với các bên có liên quan tại Biểu số 8

Biểu số 08:

THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị (VND)	Giá trị sau thuế (VND)	Ghi chú
1	Công ty CP Cảng Hải Phòng	Cổ tức đợt 2 năm 2018	60,530,826,200		
2	Công ty CP Cảng Đà Nẵng	Cổ tức đợt 2 năm 2018	29,700,000,000		
3	Công ty CP Cảng Cam Ranh	Cổ tức năm 2018	7,929,206,000		
4	Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh	Cổ tức năm 2018	6,584,263,200		
5	Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam	Cổ tức năm 2018	14,393,676,000		
6	Công ty Cổ phần Phát triển Hàng hải Việt Nam	Cổ tức năm 2018	2,295,000,000		
7	Công ty Cổ phần Vinalines Logistics - Việt Nam	Cổ tức năm 2018	5,643,134,000		
8	Công ty cổ phần Cảng Khuyến Lương	Cổ tức năm 2018	1,987,734,000		Phải thu
9	Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình hàng hải	Cổ tức năm 2018	4,298,654,360		
10	Công ty TNHH Vận tải Quốc tế Việt Nhật	Cổ tức năm 2018	6,000,000,000		
11	Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam (Vosco)	Vận tải	14,703,275,670	13,366,614,245	
12	Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng	Dịch vụ cảng	11,169,975,838	10,154,523,489	
13	Công ty TNHH MTV Vận tải Biển Đông	Vận tải	17,936,383,792	16,305,803,447	
14	Công ty Cổ phần Vinalines Logistics - Việt Nam	Dịch vụ Logistics	23,406,899,935	21,278,999,941	

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị (VND)	Giá trị sau thuế (VND)	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam (Vosco)	Vận tải	5,934,446,587	5,394,951,443	Phải trả
2	Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship	Vận tải			
3	Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng	Dịch vụ cảng	72,323,816,275	65,748,923,886	
4	Công ty Cổ phần Vinalines Logistics - Việt Nam	Dịch vụ Logistics	848,710,491	771,554,992	
5	Công ty TNHH MTV Vận tải Biển Đông	Vận tải	72,448,716,275	65,862,469,341	

HHH